

รายงานผลการประชุมหารือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายดำเนินการประชุมหารือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๕ ร่วมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ ๑-๑๑ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ - ๑๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้รับเรื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาทรายที่ต้องการเลี้ยงหมูแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจึงได้ออกทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทรายว่ามีความประสงค์จะแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ โดยดำเนินการทำประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทรายที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๑,๐๐๐ คน

โดยผู้ร่วมประชุมมีมติที่ประชุมไว้ว่า

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายรายงานผลจากการประชาสัมพันธ์จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๙๓๓ คน ดังนี้

ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๕ และเห็นควรให้คงไว้ตามเนื้อหาเดิม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.ที่ประชุมรับทราบและให้คงไว้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ

จากการทำประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทรายและการพิจารณาร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ ๑-๑๑ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๑ นั้น เพื่อประโยชน์ใน

การกำกับดูแลควบคุมการเลี้ยงสุกรหรือเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

รูปภาพการลงพื้นที่ประชาพิจารณ์

